

สิทธิพร เชนในเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sitti.pom@uobkayhian.co.th

BROOK – จบ แต่จะกล้าตามไหม

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

ที่มา ในลี้จั่วหัว... จริงๆ แล้ว ก็ไม่บ่อยนัก ที่เหนือเมฆจะเอาหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลง มาว่ากันสักครั้ง ซึ่งเท่าที่ผ่านมา มา จะเห็นแต่หุ้นที่กำลังยังขึ้น หรือไม่บางตัวก็ออกสัญญาณ New High ในโครงสร้างการแกว่งตัวระยะสั้นให้เห็นเสียก่อน จึงจะบาดตาเหนือเมฆ... หลายๆ ท่านก็บ่นๆ เหมือนกันว่า งานนี้ ถ้าไม่รวย ก็ร่วงแน่ๆ ความเสี่ยง มีสูงพอๆ กัน ในการเก็งกำไรหุ้นแบบไล่ตามน้ำ หรือ ผ่านแนวต้านแล้วชดตามอะไรทำนองนั้น... คงไม่ต้องกล่าวซ้ำแล้วนะครั้นว่า ทำไม่ถึงชอบหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้น ไม่ชอบหุ้นที่เป็นแนวโน้มขาลง การแกว่งตัวของหุ้นขาขึ้นและหุ้นขาลง มันเป็นอย่างไร เราๆ ท่านๆ ก็ย่อมรู้กันดีอยู่ ดังนั้น เป็นเรื่องที่น่าจะเข้าใจได้ ว่าทำไม ถึงมองแค่หุ้นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นเสียมากกว่า... แต่วันนี้ ลองเอาหุ้นที่ยังเป็นแนวโน้มขาลง มาดูกันเสียหน่อย ก็อาจจะด้วยเหตุผลในรูปแบบราคา หรือ Price Pattern ที่อาจจะทำให้เราคาดหวังในทางที่ดีได้ (แต่ก็ไม่แน่เสมอไปนะ เพราะขาลงนี่แหละ)... ส่วนเรื่องของตลาดเมืองไทย หรือ SET Index นั้น ก็คงต้องมองกันหลายๆ มิติน้อยแล้วกระมัง ซึ่งใครจะซื้อพื้นฐานอะไรยังไง หรือจะว่ากันแค่เรื่องแนวโน้มในเชิงเทคนิคเพียงๆ ก็ลองๆ ฟังกันเอาเองนะครั้น... แต่เหนือเมฆกล่าวไว้ก่อนตรงนี้นะครั้นว่า จะยังไม่ขอเอาเรื่องของข้อมูลด้านพื้นฐานมาคิดเข้าไปอย่างเด็ดขาด ไม่ว่าจะมองว่า ในวันหน้าจะมีอะไรดี หรืออะไรแย่ รอยู่อะไรยังไง ก็ไม่ขอเอ่ย... ส่วนใครที่จะมองพื้นฐาน แล้วจะเอาเทคนิคเข้าไปช่วยในการหาจังหวะซื้อจังหวะขาย หรือจะพรรณนายังไงพร้อมๆ กัน ก็ตามแต่จะครั้น แล้วแต่งานแล้วแต่ชอบ

ดูตามเกม... ก็ถ้าเล่นมาแบบนี้ แล้วทำให้สัญญาณมาแบบนี้แล้วนั้น ยังไงก็ต้องมองไว้ก่อนว่าแนวโน้มในทางร้ายๆ น่าจะหมดไปแล้วกระมัง น่าจะต้องกลับใจมาตีเหมือนที่เคยๆ เป็น ได้อีกครั้ง

- แนวรับ** : ... 0.70-0.65 หรือ จะเล่นตามน้ำ 0.71-0.72 ก็ได้
- เป้าหมาย** : ... 0.80-0.85 อาจจะแค่คิดจะขาย หรือ ขายบางส่วน

Price Chart...(BROOK)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น BROOK... แม้ว่าจะเห็นการขึ้นมาแรงๆ จึงอาจจะเป็นไปได้ ที่จะเห็นการพักตัวระยะก็ได้ แต่ถ้าจะไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 0.65 ก็ยังถือว่า แนวโน้มยังคงอยู่ในเชิงบวก ด้วยรูปแบบของ H&S Bottom ซึ่งเป็นรูปแบบของ Pattern ในการกลับตัว นั่นแปลว่า ขาลงน่าจะจบลงไปเรียบร้อยแล้ว... และด้วยรูปแบบนิสัยของหุ้นแบบเก็งกำไรจืดจืด การขึ้นต่อเร็วๆ เลยนั้น ก็อาจจะเป็นไปได้เช่นกัน หากมีการเปิดมาแล้ว เล่นไม่ต่ำกว่าระดับพื้นที่ 0.72-0.71 นั่นแปลว่า ราคา 0.72-0.71 ก็ยังน่าซื้อเพื่อหวังเก็งกำไรระยะสั้น แบบเล่นตามน้ำเพื่อหวังขายในระดับพื้นที่ 0.80-0.85 แต่ถ้าหากว่าจะเล่นรอบยาวหน่อย ก็อาจจะหวังขึ้นไป 1+/- อีกครั้งได้